



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๑ มุขคำข่าว ๓๑,๗๗๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดร.ภักดีหาญส์ ขอพบบาสฯไทย ก้าวไกลสู่สากล

นนทบุรี • เมื่อวันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สองฝั่งคลอง รีสอร์ท เรสเดอรอง นนทบุรี ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย โดย ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ได้ลงสมัครนายกสมาคมฯ ได้ แนะนำคณะกรรมการบริหาร เช่น นายโรจนะ กฤษเจริญ อธิการบดีของสาขาวิชาการ คณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.เนตรทราย วงศ์ปราชกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูติวิท จำกัด, พลตำรวจตรีพิชิตชัย ศรียานนท์ อดีตผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, รศ.ดร.สุปราณีร์ ชวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมแถลงนโยบายและโรวิสัยทัศน์ ในการบริหารงาน ภายใต้สโลแกน "สร้างด้วยรัก พัฒนาด้วยใจ นำพบบาสฯไทย ก้าวไกลสู่สากล"

ดร.ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ กล่าวเปิดเผยว่า "ตนและทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ รู้จริงถึงปัญหา มีการวางแผนการทำงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความเป็นมืออาชีพ มั่นใจในการเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้วยทัศนคติที่ดี เสริมสร้างทักษะเพื่อพัฒนางานบาสเกตบอล ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก อย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่าย และโอกาสให้แก่สมาชิก/สมาคม ภายใต้นโยบาย P A S S I O N : "สร้างด้วยรัก พัฒนาด้วยใจ นำพบบาสฯ ไทย ก้าวไกลสู่สากล".



มือหากราคาเตาไม่แพงจนเกินไป

เช่นเดียวกับ **ลัดดา สุธิ
โอภาส** แม่ค้าขายหมูปิ้งอีกราย
.ที่เห็นด้วยและพร้อมจะใช้เตาไร้
ควัน แต่ยืนยันว่าการใช้เตาถ่านจะ
ทำให้รสชาติของหมูปิ้งดีกว่า และ
ตั้งแต่ขายหมูปิ้งมา 2 ปี ก็ยังไม่เคย
มีปัญหาสุขภาพใดๆ

ทางด้าน **วิษชากร จารุศิริ** รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร คณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ข้อมูลอันตรายจากควันปิ้งหมู
เพิ่มเติมว่า สารโพลีไซคลิก อะโร
มาติก ไฮโดรคาร์บอน ที่มีอยู่ในควัน
จะเข้าสู่ร่างกายไปสะสมก่อมะเร็ง
ในปอด และยังถ้าบริโภคเนื้อสัตว์
ไหม้จะได้รับสารชนิดนี้มากขึ้นอาจ
ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ได้

วิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ย่าน
ชุมชนที่เสี่ยงต่อการสูดดมควันพิษ
มากที่สุด 3 แห่ง ประกอบด้วย
1.ดินแดง 2.ลาดพร้าว และ 3.ปทุมวัน
ถือเป็นสถานที่ที่มีการจราจรหนา
แน่น และการมีร้านค้าขายอาหาร
ประเภทปิ้งย่างอยู่เป็นจำนวนมาก
ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้
เคียงต้องสูดดมสารพิษอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ■